





ผนวก ๘.๒๓

แนบท้าย คำสั่งจังหวัดลำพูน ที่ ๑๑๐ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘
กรมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑	ข้าราชการ การมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ มอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติ ราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ซึ่งมิใช่หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - กฎหมาย กฏ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๒	การลงนามรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ย่านอันตราย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจลงนาม ในฐานะผู้บังคับบัญชารับรองคุณสมบัติ ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการ พลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหาร ส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ย่านอันตราย เพื่อประกอบการขอรับเงิน เพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม 	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒ (ต่อ)			<p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทนและการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด
๓	<p>การแต่งตั้งข้าราชการเป็น ผู้รักษา ราชการแทนประกันสังคมจังหวัด</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้ง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหน้าที่ ราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการขึ้นไป หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการ แทนประกันสังคมจังหวัด ในกรณีที่ไม่มีผู้ ดำรงตำแหน่งประกันสังคมจังหวัด หรือมี แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๖๕๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบ อำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคลให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของ ทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔	<p>การสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งที่ว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด รักษาการในตำแหน่งที่ว่างลง หรือผู้ดำรงตำแหน่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๖๕๒๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>
๕	<p>การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ</p> <p>๕.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p> <p>๕.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p> <p>๕.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๖	<p>การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>
๗	<p>การพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนกลางของสำนักงานประกันสังคมที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้นๆ เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๗ (ต่อ)			- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของ ทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๘	การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือ ภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน และลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ เตรียมพล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณา อนุญาตการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาไป ช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน และลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลของข้าราชการพล เรือนสามัญสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคม	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของ ทางราชการที่เกี่ยวข้อง	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๙	การอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติ จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือน สามัญสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดราชการ บริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ที่ลาป่วยได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๖๐ วันทำการ หลังจากที่ได้ลาป่วยโดยได้รับเงินเดือน ระหว่างลามาแล้ว ๖๐ วันทำการ	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - ระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ ลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน





ที่	- อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๙ (ต่อ)			- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๑๐	<p>ลูกจ้างประจำ</p> <p>การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ</p> <p>๑๐.๑ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา สั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปีของ ลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วน ภูมิภาค</p> <p>๑๐.๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา สั่งให้ลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาคได้รับค่าตอบแทนพิเศษกรณี ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างเต็มขั้น</p> <p>๑๐.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเลื่อน ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุ ในวันที่ ๓๐ กันยายน เพื่อประโยชน์ในการ คำนวณบำเหน็จลูกจ้าง โดยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีที่กำหนดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยตารางเลื่อนขั้นค่าจ้าง ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔</p>	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของ ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพิเศษของ ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำผู้ได้รับ เงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูง หรือใกล้ถึงสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๑	<p>การพิจารณาลงนามรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจลงนามในฐานะผู้บังคับบัญชารับรองคุณสมบัติให้แก่ลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ย่านอันตราย เพื่อประกอบการขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๒	<p>การพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๓	<p>การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือ ภริยาที่คลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน และลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการ เตรียมพล</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ พิจารณาอนุญาตการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ลากิจ ส่วนตัว ลาพักผ่อน และลาเข้ารับการตรวจ เลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลของ ลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหาร ส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของ ข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- ระเบียบกระทรวง การ คลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๔	<p>การอนุมัติให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจอนุมัติจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ที่ลาป่วยได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๖๐ วันทำการหลังจากที่ได้ลาป่วยโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลามาแล้ว ๖๐ วันทำการ</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ก ร ม อ บ อ ำ น า จ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๕	<p>การดำเนินการทางวินัย</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงและอย่างไม่ร้ายแรงกับลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคและลูกจ้างประจำสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่การสืบสวน การสอบสวน การสั่งลงโทษ การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและการสั่งหรือปฏิบัติตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงโดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="text-align: right;"></p>	


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๖	<p>การสรรหาและเลือกสรร</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> <p style="text-align: right;"></p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๗	การลงนามในคำสั่งจ้าง สัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้างและทะเบียนประวัติ	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจ ด้านการบริหารงานบุคคล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ - ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ - กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๘	<p>การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและออกคำสั่งเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีให้พนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๑๙	<p>การให้เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาออกคำสั่งให้พนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๐	<p>การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๑	<p>การพิจารณาหรืออนุญาต การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาการทหารเข้ารับ การระดมพล หรือเพื่อทดลองความพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ พิจารณาหรืออนุญาต การลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาการทหารเข้ารับ การระดมพล หรือเพื่อทดลองความพร้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ ลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ของพนักงานราชการสังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การ มอบอำนาจด้านการบริหาร งาน บุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงาน ราชการและแบบแบบ สัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๒.	<p>การบอกเลิกสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง และการสั่งให้ออกจากงาน</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจบอกเลิกสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง และการสั่งให้พนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ออกจากงานก่อนครบกำหนดตามสัญญาจ้าง</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๓	<p>การสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้พนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๔	<p>การพิจารณาอนุมัติให้เดินทางไปราชการใน ราชอาณาจักร</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ พิจารณาอนุมัติให้พนักงานราชการสังกัด ราชการบริหารส่วนภูมิภาค เดินทางไป ราชการในราชอาณาจักร</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การ มอบอำนาจด้านการบริหาร งาน บุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติ ให้เดินทางไปราชการ และ การจัดประชุมของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทาง ราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๕	<p>การอนุญาตให้ลาออกจากการปฏิบัติงาน</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้พนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ลาออกจากการปฏิบัติงาน</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๖	<p>การดำเนินทางวินัย</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการทางวินัยร้ายแรงและอย่างไม่ร้ายแรงกับพนักงานราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคตั้งแต่การสืบสวน การสอบสวน การสั่งลงโทษ การสั่งพักราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการมีคำสั่งใหม่ให้มีการลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษ ตามผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องการมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน <u>ยกเว้น</u> การ ดำเนินการ ทางวินัยอย่าง ร้ายแรง และ การพิจารณา ดำเนินการวินัย ขั้นตอนสุดท้าย</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๗	<p>พนักงานประกันสังคม</p> <p>การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคม</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่องการมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๘	<p>การลงนามในสัญญาจ้าง การต่อสัญญา และการเรียกร้องค่าเสียหาย</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง การต่อสัญญาจ้าง รวมถึงการดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหาย ในกรณีที่พนักงานประกันสังคมก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค รวมถึงพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๒๙	<p>การออกคำสั่งแต่งตั้ง</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานประกันสังคม ได้แก่ คำสั่งจ้าง คำสั่งเลื่อนระดับให้สูงขึ้น คำสั่งย้ายพนักงานประกันสังคม ซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ให้กับพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๓๐	<p>การจัดทำบัตรประจำตัว</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ ออกบัตรประจำตัวพนักงานประกันสังคม สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓๑	<p>สิทธิประโยชน์</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>
๓๒	<p>การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓๓	<p>การเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ และ ค่าครองชีพชั่วคราว</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ ออกคำสั่งเลื่อนค่าจ้าง และค่าตอบแทน พิเศษ (กรณีผู้ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้างถึง ขั้นสูง หรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือ ตำแหน่ง) และ ค่าครองชีพชั่วคราว ตามผลการประเมินประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลการ พิจารณาเลื่อนค่าจ้างพนักงานประกันสังคม สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การ มอบอำนาจด้านการบริหาร งาน บุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการ ประกันสังคมว่าด้วยการ บริหารพนักงาน ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของ ทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๓๔	<p>อนุญาตการลา</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ พิจารณาอนุญาตการลาของพนักงาน ประกันสังคม สังกัดราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัด ราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ได้แก่</p> <p>๓๕.๑ การลาป่วยที่เกิน ๖๐ วันทำการ</p> <p>๓๕.๒ การลาอุปสมบท หรือลาไป ประกอบพิธีฮัจญ์</p> <p>๓๕.๓ การลาเพื่อไปรับการฝึกอบรม ทหาร “ระดมพล” ตรวจสอบเลือก หรือเข้ารับ การเตรียมพล</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การ มอบอำนาจด้านการบริหาร งาน บุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการ ประกันสังคมว่าด้วยการ บริหารพนักงาน ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของ ทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓๕	<p>การอนุมัติให้ได้รับค่าจ้างระหว่างลา</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค กรณีที่ได้รับการอนุญาตให้ลาป่วยได้ต่อไปอีกไม่เกิน ๖๐ วันทำการ หลังจากทีลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลามาแล้ว ๖๐ วันทำการ</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓๖	<p>การอนุมัติให้เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้พนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓๗	การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจ พิจารณาอนุญาตให้พนักงานประกันสังคม สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ พนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหาร ส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงาน ประกันสังคมจังหวัด เดินทางไปต่างประเทศ	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การ มอบอำนาจด้านการบริหารงาน บุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติม - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - ข้อบังคับคณะกรรมการ ประกันสังคมว่าด้วยการ บริหารพนักงาน ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ประกาศสำนักงาน ประกันสังคม เรื่อง การลา และการได้รับค่าจ้าง ระหว่างลาของพนักงาน ประกันสังคม - กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของ ทางราชการที่ 	อำนาจ เฉพาะตัว ผู้ว่าราชการ จังหวัด


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๓๘	<p>การอนุญาตให้ลาออก ก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้าง</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการออกคำสั่งอนุญาตให้พนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ลาออกจากราชการก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างได้</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p>	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๓๙	<p>การบอกเลิกสัญญาจ้าง การแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการสั่งให้ออกจากงาน</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้าง การแจ้งสิ้นสุดสัญญาจ้าง และการสั่งให้ออกจากงานของพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๐	<p>การดำเนินการทางวินัย</p> <p>- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจดำเนินการทางวินัยร้ายแรงและอย่างไม่ร้ายแรงกับพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค และพนักงานประกันสังคมสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการอยู่ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่การสืบสวน การสอบสวน การสั่งลงโทษ การสั่งพักราชการหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการมีคำสั่งใหม่ให้มีการลดโทษ งดโทษ หรือยกโทษตามผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๑๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖</p> <p>- ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>- กฎหมาย กฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของทางราชการที่เกี่ยวข้อง</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p> <p><u>ยกเว้น</u></p> <p>การ ดำเนินการ ทางวินัยอย่าง ร้ายแรง และ การพิจารณา ดำเนินการวินัย ขั้นตอนสุดท้าย</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๑	ออกคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในเช็คตามความเหมาะสม และจัดส่งตัวอย่างลายมือชื่อให้ธนาคารตามกระบวนการส่งจ่ายเงินตามเช็ค	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๕๐๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ในการลงลายมือชื่อส่งจ่ายเงินในเช็คจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชี ที่ ๒ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกันสังคม มาตรา ๔๐ ของสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา	- ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ - ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๔๗	อำนาจเฉพาะตัวผู้ว่าราชการจังหวัด
๔๒	การจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไป จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๘๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และการพัสดุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	ประกันสังคมจังหวัดลำพูน
๔๓	การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้หน่วยงานของรัฐ	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๘๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องการมอบอำนาจด้านการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และการพัสดุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 	ประกันสังคมจังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๔	อนุมัติดำเนินการและเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ มติ คณะรัฐมนตรีประกาศ ข้อบังคับ หนังสือเวียน และแนวปฏิบัติของ กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๘๔๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องการมอบอำนาจด้าน การบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบ บูรณาการ	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ - ให้ เป็น ไป ตาม หนังสือเวียน และแนว ปฏิบัติของกระทรวง การ คลังที่เกี่ยวข้อง 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๕	<p>การยึด อาัยด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ดำเนินคดีและบังคับคดีดังนี้</p> <p>๔๕.๑ ออกหนังสือเตือนให้นายจ้าง นำส่งเงินสมทบและ/หรือเงินเพิ่มที่ค้าง ชำระ</p> <p>๔๕.๒ ออกคำสั่งให้ยึด อาัยด และขาย ทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งไม่นำส่ง เงินสมทบและ/หรือเงินเพิ่ม หรือนำส่งไม่ ครบจำนวน ตลอดจนการพิจารณาวินิจฉัย คำร้อง คำขออื่นใดที่เกี่ยวกับการยึด อาัยด และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน รวมถึง ออกคำสั่งถอนการยึดหรืออาัยดทรัพย์สินด้วย</p> <p>๔๕.๓ การดำเนินคดีแพ่งและ/หรือ คดีล้มละลายในนามของสำนักงาน ประกันสังคมจนกว่าคดีจะถึงที่สุด</p> <p>๔๕.๔ การบังคับคดีหรือขอรับเงิน ทรัพย์สินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินคดี</p> <p>ในกรณีที่นายจ้างมีทรัพย์สินอยู่ในท้องที่ จังหวัดอื่น นอกเหนือจากท้องที่แห่งจังหวัด ซึ่งนายจ้างมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือ สำนักทำการงาน/สาขา หรือนำส่งเงิน สมทบ ให้ผู้รับมอบอำนาจแห่งท้องที่ซึ่ง ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ มีอำนาจดำเนินการตาม ข้อ ๔๕.๑ - ๔๕.๔ แล้วแต่กรณี เมื่อได้ รับคำร้องขอจากผู้รับมอบอำนาจแห่งท้องที่ ดังกล่าวข้างต้น</p> <p>ให้รายงานผลการดำเนินการตลอดจน เงินที่ได้รับจากการชำระหนี้แก่ผู้รับมอบ อำนาจแห่งจังหวัดที่ร้องขอทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการเสร็จ</p> 	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการ บริหารงานในภารกิจของ สำนักงานประกันสังคมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙</p> <p>- พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๐</p> <p>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๗</p> <p>- ระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการยึด อาัยด และ ขายทอดตลาดทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติประกัน สังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พ.ศ. ๒๕๔๘</p> <p>- ระเบียบกระทรวง แรงงานว่าด้วยการยึด อาัยด และขายตลาด ทรัพย์สินตาม พระราชบัญญัติเงิน ทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ พ.ศ. ๒๕๔๘</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๖	<p>การดำเนินคดีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ ดังนี้</p> <p>๔๖.๑ ลงนามในหนังสือบอกกล่าวถึงผู้ออกเช็คชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม หรือกองทุนเงินทดแทน และธนาคารปฏิเสธรายการจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๗</p> <p>๔๖.๒ ร้องทุกข์ เพื่อดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ โดยมีอำนาจดำเนินการจนกว่าคดีจะถึงที่สุด รวมทั้งมีอำนาจถอนคำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในชั้นศาล</p> 	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙</p> <p>- พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔</p> <p>- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๗	<p>การร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษดำเนินคดีอาญาตามกฎหมาย หรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายในชั้นศาล ดังนี้</p> <p>๔๗.๑ ประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>๔๗.๒ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓</p> <p>๔๗.๓ พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>๔๗.๔ กฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา โดยมีอำนาจดำเนินการในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะถึงที่สุด รวมทั้งมีอำนาจในการถอนคำร้องทุกข์ หรือถอนฟ้อง หรือยอมความกันตามที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙</p> <p>- ประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา</p> <p>- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓</p> <p>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗</p> <p>- กฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๘	การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความผิดรับผิดทางละเมิดและดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความผิดทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ รวมทั้งมี อำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ตลอดจนดำเนินการกฎหมาย หรือกฎ หรือ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง จนกว่าจะแล้วเสร็จ	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจด้าน การบริหารงานในภารกิจ ของสำนักงานประกันสังคม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙ - พระราชบัญญัติความ รับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ - ระเบียบสำนักนาย กรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับความ รับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๔๙	<p>พิจารณาและอนุมัติคำขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาแจ้งรายการต่างๆ ต่อกองทุนหรือยื่นคำร้องเรียกเงินทดแทน หรือยื่นอุทธรณ์ ให้แก่บุคคล ดังต่อไปนี้</p> <p>๔๙.๑ นายจ้างผู้ซึ่งมีหน้าที่แจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายของลูกจ้าง แต่มิได้ยื่นแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้องขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ (กท.๑๖) ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบถึงการประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือสูญหาย</p> <p>๔๙.๒ ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ ตามมาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย มิได้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือสูญหาย</p> <p>๔๙.๓. นายจ้าง หรือลูกจ้าง หรือผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ ผู้ซึ่งได้รับคำสั่ง หรือคำวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ แต่มิได้ยื่นอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หรือคำวินิจฉัย หรือการประเมินเงินสมทบนั้น</p> 	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙</p> <p>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๑๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และ มาตรา ๕๒</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>


ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕๐	การอนุมัติสั่งจ่ายเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ตามข้อ ๑๒ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) ข้อ ๑๓ และเบิกเงินสดทดลองจ่ายตามข้อ ๒๓ ของระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับการสั่งจ่ายเงินครั้งละห้าแสนบาทขึ้นไป	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙ - ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๕๑	การออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๖๔๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอำนาจด้านการบริหารงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด	- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๘ (๗) และมาตรา ๓๙ - ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ - ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๗ 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕๒	<p>การจำหน่ายหนี้ที่นายจ้างค้างชำระออกจากบัญชีเป็นสูญ ดังนี้</p> <p>๑) หนี้ที่นายจ้างค้างชำระเงิน กองทุนประกันสังคม รายละเอียดไม่เกินสองแสนบาท</p> <p>๒) หนี้ที่นายจ้างค้างชำระเงินกองทุนเงินทดแทน รายละเอียดไม่เกินห้าหมื่นบาท</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๓๖๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจด้านการบริหารงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>- ระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕</p> <p>- ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๖๒</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>
๕๓	<p>ประกาศกำหนดสถานที่อื่นเป็นสำนักงานประกันสังคม เพื่อรับสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และรับเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๙๓๘๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดสถานที่อื่นเป็นสำนักงานประกันสังคม</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๘</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕๔	การขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาการสมัคร หรือนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตาม มาตรา ๓๙ ตามมาตรา ๘๔/๑ แห่ง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘	- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๑๑๔๐๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณา ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลา การสมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ และขยาย หรือเลื่อนกำหนดเวลาการ นำส่งเงินสมทบของ ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙	- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๓๘ ความใน มาตรา ๘๔/๑ - แนวปฏิบัติการใช้ ดุลพินิจ ตามมาตรา ๘๔/๑ ในการขยายหรือ เลื่อนกำหนดเวลาการ สมัครเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙ และขยาย หรือเลื่อนกำหนดเวลาการ นำส่งเงินสมทบของ ผู้ประกันตนมาตรา ๓๙ 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕๕	<p>การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรม</p> <p>๕๕.๑ การดำเนินการรับสมัคร สถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน</p> <p>๕๕.๒ การแจ้งผลการพิจารณาไปยัง สถานพยาบาลสำหรับสถานพยาบาลที่มี สิทธิเข้าร่วม หรือมิได้เข้าร่วมเป็น สถานพยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน</p> <p>๕๕.๓ ลงนามในบันทึกข้อตกลง การร่วมเป็นสถานพยาบาลในการให้บริการ ทางการแพทย์กรณีทันตกรรม แก่ผู้ประกันตนระหว่างสำนักงาน ประกันสังคมกับสถานพยาบาล</p> <p>๕๕.๔ กำหนดรหัสผู้ใช้งานและ รหัสผ่านให้แก่สถานพยาบาลเพื่อใช้บริการ ระบบเว็บการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรม</p> <p>๕๕.๕ ตรวจสอบสถานพยาบาลหรือ บริการต่างๆ ที่สถานพยาบาลให้บริการ ทางการแพทย์กรณีทันตกรรม แก่ผู้ประกันตน</p> <p>๕๕.๖ ยกเลิกบันทึกข้อตกลงการร่วมเป็น สถานพยาบาลในการให้บริการทางการแพทย์ กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนระหว่าง สำนักงานประกันสังคมกับสถานพยาบาลใน กรณีสถานพยาบาลปฏิบัติไม่เป็นไปตามบันทึก ข้อตกลง</p> 	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคม ที่ ๖๗๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม การมอบอำนาจด้านการ บริหารงานในภารกิจของ สำนักงานประกันสังคมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด (เพิ่มเติม)</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย การมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- ประกาศคณะกรรมการ การแพทย์ ตามพระราช บัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับ ประโยชน์ทดแทนในกรณี ประสบอันตรายหรือ เจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจาก การทำงาน ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙</p> <p>- หลักเกณฑ์วิธีการ และ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕๖	<p>พิจารณาให้ความยินยอมแก่บุคคลที่มีใช้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐจากการใช้พื้นที่ภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>๕๖.๑ การติดตั้งและให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร</p> <p>๕๖.๒ การติดตั้งและให้บริการตู้ ATM</p> <p>๕๖.๓ การให้เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ เข้าใช้ประโยชน์เพื่อการจัดกิจกรรม จัดประชุมสัมมนา ฝึกอบรม หรือพักอาศัย</p> <p>๕๖.๔ การติดตั้งและให้บริการเครื่องบริการอัตโนมัติ ได้แก่ เครื่องบริการหยอดเหรียญ เครื่องเติมเงินโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องบริการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน</p> <p>ยกเว้น การจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๔๑๗๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องการมอบอำนาจด้านการบริหารงานในภารกิจของสำนักงานประกันสังคมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (เพิ่มเติม)</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>
๕๗	<p>การเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗</p>	<p>- ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๖</p> <p>- ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบความผิด พ.ศ. ๒๕๓๗</p> 	<p>ประกันสังคม จังหวัดลำพูน</p>

ที่	อำนาจหน้าที่	คำสั่งมอบอำนาจ กระทรวง/กรม	กฎหมาย/ระเบียบ/ มติ ครม.	ผู้รับมอบ อำนาจ
๕๘	<p>การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา ๔๐ ภายใต้นโยบาย “ครอบครัวประกันสังคมในสถานประกอบการ”</p> <p>๕๘.๑ ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ สถานประกอบการ ตลอดจนการแก้ไขเพิ่มเติม และการยกเลิกบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</p> <p>๕๘.๒ อนุญาตให้สถานประกอบการที่ ลงนามใน บันทึก ข้อ ต ก ล ง ฯ ใช้ตราสัญลักษณ์ ของสำนักงานประกันสังคมตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พ.ศ. ๒๔๘๒ เฉพาะการใช้ในภารกิจตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว</p>	<p>- คำสั่งสำนักงานประกันสังคมที่ ๑๕๖๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การมอบอำนาจลงนามในบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคม มาตรา ๔๐ ภายใต้นโยบาย “ครอบครัวประกันสังคมในสถานประกอบการ” ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด</p>	<p>- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p>- หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่กำหนด</p>	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๕๙	<p>การอนุมัติส่งจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน เนื่องจากนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระ สำหรับการอนุมัติส่งจ่ายเงินเกินหนึ่งแสนบาท</p>	-	<p>- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๔๗ วรรคสี่</p> <p>- ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ (๑)</p>	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน
๖๐	<p>การอนุมัติส่งจ่ายเงินคืนให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคมสำหรับการอนุมัติส่งจ่ายเงินเกินหนึ่งแสนบาท</p>	-	<p>- ระเบียบสำนักงานประกันสังคมว่าด้วยการคืนเงินให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่น ในกรณีเงินที่รับไว้เป็นเงินไม่พึงชำระแก่กองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๑)</p> 	ประกันสังคม จังหวัดลำพูน